

เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547 - 2558

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2547	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการเรียนรู้กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 2. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2547 3. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2547 	<p>สำนักงานศาลปกครองร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ</p>
2548	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2548 1. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับเขต โครงการฉันทิพลึงเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก 	<p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร</p>
2549	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2549 2. เป็นเจ้าภาพผลิตสื่อทางไกลให้เด็กไทยเรียนรู้ จากครูดี โดยโรงเรียนรับผิดชอบการผลิตสื่อทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ระดับภูมิภาค ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีเยี่ยม 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ระยะเวลาที่ 3 (PISA 2006 MAIN STUDY) 	<p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
	<p>6. เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โครงการ “ สพท. กทม. 2 เกมส์ “ ครั้งที่ 2</p> <p>7. ร่วมงานมหกรรมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพท.กทม.2</p> <p>8. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาในโครงการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ</p> <p>9. ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ดีเด่น “ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs “ รุ่นเยาว์</p> <p>10. เป็นโรงเรียนส่งเสริมการดำเนินกรวิจัย ประเภท รายงานการวิจัย จากการคัดสรรผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549</p>	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2</p> <p>ศูนย์การกำลังสำรอง กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
2550	<p>1. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของเขตพื้นที่ การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2</p> <p>2. ได้รับโล่เยาวชนคนยูติธรรม ประจำปี 2550</p> <p>3. ได้เข้าร่วมงาน “ มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูป การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 1-3 พ.ย. 2550</p> <p>4. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม</p> <p>5. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่ร่วมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำ ปีการศึกษา 2550</p> <p>6. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ ประจำปี 2549 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2550</p>	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2</p> <p>กระทรวงยุติธรรม</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2551	ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2551	คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2552	ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ภาพยนตร์ สั้น “พอเพียงเพื่อไทยใสสะอาด” เมื่อ 18 ธันวาคม 2552	มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
2553	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบนิเทศการศึกษาภายในดีเด่น 2. เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม. กรุงเทพมหานครเกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ 3. ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ 2553 และ 2552 4. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ / โรงเรียนวิถีพุทธ 5. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบกลุ่มปลอดความรุนแรง 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 8. ได้รับเหรียญทองโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9. ได้รับเหรียญทองโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2</p> <p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์- ราชวิทยาลัยและสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2</p> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2554	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการประเมินการดำรงรักษาสภาพ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 2. ได้รับการคัดเลือกโครงการ สอน. ผ่านเข้ารอบสาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาดาราศาสตร์ รวมจำนวน 20 คน 3. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ จากการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ งานวันพ่อแห่งชาติ 4. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ จากการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 5. ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมระดับชาติ ในการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ประเภทवादภาพระบายสี (จิตกรรมสีน้ำ) 	<p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการโครงการ สอน. ศึกษา คณะกรรมการจัดงานวันงานวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>กรมศิลปากร</p>
2555	<ol style="list-style-type: none"> 1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภาภาษาไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันนานกว่า 12 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมที่ 3,292 หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดตามาตุ ประทานปราศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบครั้งที่ 36,108 ประจำปี 2554 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดตามาตุ ประทานรางวัลชนะเลิศ การประกวด HEINZ JUNIOR CHEF 2011 (ครั้งที่ 9) 	<p>สภาภาษาไทย</p> <p>สภาภาษาไทย</p> <p>การประกวด HEINZ JUNIOR CHEF 2011 (ครั้งที่ 9)</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2555	<p>4. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมินได้รับระดับคุณภาพ ดีมาก</p> <p>5. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง</p> <p>6. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก IJSO ครั้งที่ 9 และมีคะแนนในภาคทฤษฎีสูงเป็นอันดับที่ 3 ระดับ ม.ต้น</p> <p>7. ผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 (10th IJSO) รอบที่ 1 จำนวน 8 คน</p> <p>8. ผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศระดับครั้งที่ 7 รอบที่ 2 จำนวน 2 คน</p> <p>9. ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.) ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้ารอบที่ 1 ชีวิทยา จำนวน 21 คน ฟิสิกส์จำนวน 5 คน ดาราศาสตร์ จำนวน 4 คน และเคมี จำนวน 5 คน</p> <p>10. ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.) ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้ารอบที่ 2 ชีวิทยา จำนวน 10 คน ฟิสิกส์จำนวน 2 คน และเคมี จำนวน 1 คน</p> <p>11. ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ณ จังหวัดระยอง</p>	<p>สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก IJSO ครั้งที่ ๙</p> <p>แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๐ (๑๐th IJSO) รอบที่ ๑ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศระดับครั้งที่ ๗</p> <p>โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.)</p> <p>โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2555	<p>12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต</p> <p>13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รายการ การแข่งขัน Tangkas Spocs Junior Challenge Open Badminton Championships 2010</p> <p>14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน ซึ่งถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ</p> <p>15. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 15 รายการ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหานครเกมส์</p> <p>16. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ กีฬาว่ายน้ำ ณ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>17. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 8 รายการ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2555 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ</p> <p>18. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 8 รายการ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2555 ประเภทกีฬาแบดมินตัน</p>	<p>กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28</p> <p>การแข่งขัน Tangkas Spocs Junior Challenge Open Badminton Championships 2010</p> <p>รายการ การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน ซึ่งถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ</p> <p>กีฬามหานครเกมส์</p> <p>การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41</p> <p>กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2555</p> <p>กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2555</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2555	<p>19. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รายการ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมืองแพร์เกมส์ กีฬาวายน้ำ</p> <p>20. จัดแสดงในพิธีเปิดลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน</p> <p>21. จัดแสดงในพิธีเปิดลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน</p> <p>22. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu Speech การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง</p> <p>23. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง</p> <p>24. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง</p> <p>25. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง</p> <p>26. ได้รับเหรียญทองในการประกวด “Yamaha Thailand Music Festival 2013” ประเภท Guitar Ensemble ในตำแหน่งกีตาร์</p> <p>27. ได้รับเหรียญทองในการประกวด “Yamaha Thailand Music Festival 2013” ประเภท Piano with Stagea อายุไม่เกิน 22 ปี</p>	<p>การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมืองแพร์เกมส์ กีฬาวายน้ำ</p> <p>ลูกเสือแห่งชาติ</p> <p>ลูกเสือแห่งชาติ</p> <p>งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62</p> <p>งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62</p> <p>งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62</p> <p>งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62</p> <p>Yamaha Thailand Music Festival 2013</p> <p>Yamaha Thailand Music Festival 2013</p>

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2556	1.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)จำนวน 33 คน จำแนกเป็นสาขาชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิสิกส์ 4 คน และสาขาดาราศาสตร์ 4 คน	โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
	2.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)เข้าค่าย สสวท.จำนวน 2 คน จำแนกเป็นสาขาฟิสิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน	โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
	3.เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2	สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2
	4.เป็นสถานศึกษารางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
	5.เป็นสถานศึกษารางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับชาติ	สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	6.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)จำนวน 33 คน จำแนกเป็นสาขาชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิสิกส์ 4 คน และสาขาดาราศาสตร์ 4 คน	โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2556	7.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)เข้าค่าย สสวท.จำนวน 2 คน จำแนกเป็น สาขาฟิสิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน	โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
	8. นายภูวิชญ์ รัชตวุฒิมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ นานาชาติแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา International Mathematics Competition (IMC 2013) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย	International Mathematics Competition
2557	1. นายอภิชาติเมธี โชติรัตน์พิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ เมืองซานทานแดร์ ประเทศสเปน	การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
	2. โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒	คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2558	1. เป็นสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ	สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	2. นางสาวจิราภา มะลาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/18 ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ ค่ายลูกเสือหาดคิราร่า-ฮามา เมืองยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
	3. นายอภิชาติเมธี โชติรัตน์พิทักษ์ -ได้รับเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย -ได้รับเหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	สสวท
	4. นายกวี อัครเสริ ม.6/1 ได้รับเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทบกพร่องทางสุขภาพร่างกาย	

	<p>5. น.ส.พรปวีณ์ ช่อชวงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SYDNEY INTERNATIONAL 2015 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ SCG Junior Badminton Championship ครั้งที่ 35 	
ปี	เกียรติประวัติ	หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
	<ul style="list-style-type: none"> - ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SCG All Thailand Badminton Championship 2015 - ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ทาทาโอเฟ่น อินเดียนเตอร์เนชันแนล ซาลเลนจ์ 2015 ระดับอินเตอร์เนชันแนล มุมไบ ประเทศอิหร่าน 	

